



คำกล่าวพิธีเปิด

โดย นายเดช บุณนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร
โครงการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม A โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร

เรียน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัด จำนวน 11 จังหวัด,
ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัด, ท่านผู้บริหารสภากาชาดไทย,
ท่านผู้เข้าร่วมโครงการ และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับเชิญมาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประชุม
นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันนี้

ในนามของสภากาชาดไทย ผมใคร่ขอแสดงความยินดี และขอต้อนรับ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง 25 ท่าน ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เหล่ากาชาดจังหวัดเป็นหน่วยงานหลัก และเป็นผู้แทนของสภากาชาดไทย
ในการปฏิบัติภารกิจ ของสภากาชาดไทยในส่วนภูมิภาคทั่วราชอาณาจักร ซึ่งถือเป็นความสำคัญ
อย่างยิ่งของสภากาชาดไทยตลอดมา ที่จะให้การสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาเหล่ากาชาด-
จังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอให้มีความเข้มแข็ง เพื่อปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล ตามวัตถุประสงค์ของเหล่ากาชาดจังหวัด ที่กำหนดไว้
ในข้อบังคับสภากาชาดไทย จึงขอขอบคุณคุณกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร-
กิจการเหล่ากาชาด ที่จัดให้มีโครงการการประชุมขึ้นมาในครั้งนี้

ในโอกาสนี้ ผมใคร่ขอชื่นชมเหล่ากาชาดจังหวัดทุกจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา
ไม่ว่าจะเป็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายกกิ่งกาชาดอำเภอ ทีมงานทุกคน รวมทั้ง ท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดทุกจังหวัด ที่มุ่งมั่นทุ่มเทและเสียสละ ดูแลสนับสนุนพี่น้องประชาชน

ในพื้นที่...

ในพื้นที่เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องสุขภาพอนามัย การจัดทำ หน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิด 19 การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลายจังหวัด ตลอดจน การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และขอให้ทุกท่าน รักษามาตรฐานความดีเหล่านี้ไว้ตลอดไป

สำหรับในการบริหารงานของเหล่ากาชาดจังหวัด ผมขอฝากเรื่องการพัฒนา ศักยภาพกิ่งกาชาดอำเภอ ที่จะทำให้เข้มแข็งได้อย่างไร เพื่อจะได้แบ่งเบาภาระของ เหล่ากาชาดจังหวัดและสภากาชาดไทย ให้ดำเนินงานได้จนบรรลุพันธกิจ อีกประเด็นหนึ่ง ที่สำคัญ คือเรื่องการให้ความสำคัญกับการติดตามตรวจสอบงานด้านการเงินและการบัญชี ให้มีความถูกต้อง เรียบร้อย เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของสภากาชาดไทย สามารถ ปิดงบเดือนและงบประจำปีด้วยระบบ FMIS ได้เป็นประจำทุกเดือน และทุกสิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อจะได้ไม่มีข้อกังขาตั้งจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักงานตรวจสอบ สภากาชาดไทย เพราะเหล่ากาชาดจังหวัดเป็นหน่วยงานหนึ่งของสภากาชาดไทย หากเหล่า- กาชาดจังหวัดใดดำเนินการไม่เรียบร้อย การปิดงบประจำปีของสภากาชาดไทยก็ไม่สามารถ ดำเนินการให้เรียบร้อยสมบูรณ์ได้ ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสภากาชาดไทยด้วยในที่สุด สำหรับประเด็นสุดท้าย ก็คือ การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสภากาชาดไทยให้สามารถ ขับเคลื่อนงานได้จนเป็นที่เชื่อถือศรัทธาของพี่น้องประชาชน สมตามเจตนารมณ์ขององค์อุป- นายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ที่มีพระกระแสรับสั่งว่า “ขอให้ทุกคนในสภากาชาดไทย รวมทั้งเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ ช่วยกันน่านโยบายอาสาสมัครของ สภากาชาดไทย และแผนแม่บทการพัฒนาระบบงานอาสาสมัครไปปฏิบัติให้เกิดผล เพื่อให้ สภากาชาดไทยเป็นองค์กรอาสาสมัครที่แท้จริง”

หากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดและนายกกิ่งกาชาดอำเภอ มีแนวทางการปฏิบัติงานโดย จัดกิจกรรมให้อาสาสมัครสภากาชาดไทยในพื้นที่จังหวัดของท่าน ได้แก่ จิตอาสาสภากาชาดไทย อาสากาชาด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด อาสายุวกาชาด ได้ทำงานอย่างต่อเนื่อง และมีแผนการ สร้างศักยภาพที่เป็นรูปธรรม การดำเนินงานตามนโยบายนี้ ก็จะบรรลุตามเจตนารมณ์ขององค์ อุปนายิกาสภากาชาดไทยแน่นอน

ทำยนี้ ผมขออำนาจอวยพรให้การประชุมวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามเจตนารมณ์ของการประชุมทุกประการ และขอถือโอกาสนี้ อำนาจพรให้ทุกท่านที่มา ร่วมประชุมและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดวันนี้ ประสบความสุขความเจริญ มีพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ และขอเปิดโครงการการประชุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ บัดนี้ ขอขอบคุณครับ
